

## **BÁO CÁO**

**Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022**  
*(Lĩnh vực văn hóa - xã hội)*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021 (*Báo cáo số 679/BC-UBND ngày 12/11/2021*); báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (*Báo cáo 670/BC-UBND ngày 09/11/2021*) của Ủy ban nhân dân tỉnh (*lĩnh vực văn hóa - xã hội*) như sau:

### **I. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021**

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với những nhận định đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và lĩnh vực văn hoá - xã hội nói riêng.

#### **1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

UBND tỉnh đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tập trung, quyết liệt, ứng phó linh hoạt, kịp thời trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng cơ bản tỉnh Bắc Kạn vẫn được kiểm soát, từng bước thực hiện thích ứng an toàn trong tình hình mới. Công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh được chú trọng, người dân có ý thức phòng chống dịch bệnh. Tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, ưu tiên mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị, vật tư, thuốc men và thực hiện các chế độ cho người trực tiếp tham gia phòng chống dịch, thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh gây ra, đến thời điểm 24/11/2021, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho các địa phương, đơn vị với số tiền 14.790 triệu đồng. Ngành Y tế chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đảm bảo nhân lực ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra, cử 05 đoàn cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh bạn với 85 lượt bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế tham gia. Theo báo cáo, tính đến ngày 24/11/2021 trên địa bàn có 14 ca bệnh F0, đều là các ca bệnh trở về từ ngoại tỉnh và không có lây nhiễm trong cộng đồng. Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện, báo cáo đến ngày 24/11/2021 tỉnh đã tiếp nhận 323.720 liều vắc xin, đã tổ chức tiêm phòng mũi 1

là 188.947 người, đạt 85,18% so với tổng số đối tượng trên 18 tuổi, đã tiêm mũi 2 là 90.144 người đạt 40,63% so với tổng số đối tượng trên 18 tuổi, các địa phương vẫn tiếp tục khẩn trương tiêm phòng cho người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương, của tỉnh, nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chung sức đồng lòng đóng góp nhiều tấn hàng hóa, tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay qua 04 đợt vận động của Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động được 16.185.141.453 đồng, ngoài ra một số doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cá nhân ủng hộ xe ô tô, thiết bị y tế, vật tư, thuốc,.. hỗ trợ phòng, chống dịch, nhắn tin ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 303.225.000 đồng.

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Giai đoạn đầu khi chuyển sang phòng chống dịch trong tình hình mới, cơ bản các địa bàn trên toàn tỉnh vẫn tiếp tục được kiểm soát, tuy nhiên số ca bệnh F0 trở về từ ngoại tỉnh có xu hướng tăng dần và khả năng kiểm soát ngày càng khó khăn hơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác phòng chống dịch Covid -19 còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, giải thích, nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở cấp cơ sở một số nơi chưa được sâu sát, do đó còn một bộ phận người dân chưa chủ động chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, như chưa kịp thời khai báo y tế khi trở về từ ngoại tỉnh hoặc còn có tâm lý sợ tiêm phòng, ngại tiêm phòng; ở một số địa phương việc rà soát danh sách người dân thuộc địa bàn đăng ký tiêm, tiêm phòng chưa chặt chẽ nên thống kê, theo dõi kết quả tiêm phòng chưa sát, thông báo người dân đi tiêm chưa kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ tiêm phòng; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 còn có vướng mắc về hồ sơ hưởng của một số ít đối tượng.

Đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm thông tin về hiệu quả phòng chống dịch bệnh, kết quả tiêm phòng covid-19 đến thời điểm tổ chức kỳ họp. Dự báo tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và các giải pháp ứng phó trong thời gian tới.

## **2. Về kết quả thực hiện lĩnh vực Văn hóa - Xã hội**

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai nhiều giải pháp và thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến được đảm bảo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở.

Ngành giáo dục đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021 – 2022, chủ động tranh thủ điều kiện dịch bệnh trên địa bàn chưa diễn biến phức tạp để khẩn trương triển khai chương trình, nội dung dạy học.

Công tác văn hóa, thể thao và thông tin, truyền thông được quan tâm chỉ đạo, thực hiện: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương được triển khai thực hiện tốt, phù hợp với tình hình, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch

bệnh hiệu quả. Hệ thống thông tin, tuyên truyền được thực hiện đúng định hướng, nhất là chú trọng đảm bảo tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19 và phục vụ, góp phần cho thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác an toàn thông tin, an ninh mạng được quản lý chặt chẽ. Các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước. Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, internet và công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đảm bảo, thường xuyên.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đã chủ động triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Việc quản lý lao động nước ngoài và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được quan tâm kiểm tra việc thực hiện. Công tác tuyển sinh, đào tạo lao động được tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, hoạt động bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em... được tiếp tục quan tâm thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban cũng đồng tình với những tồn tại, hạn chế đã được UBND tỉnh nêu trong báo cáo, đồng thời đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp, không đạt hoặc có nguy cơ không đạt:

+ Chỉ tiêu số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã (*xã Ngọc Phái, Chợ Đồn không đạt*).

+ Tỷ lệ giảm nghèo so với năm trước.

+ Chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động (*đào tạo được 1.780 lao động, đạt 29.7% kế hoạch*).

Ngoài ra, việc thực hiện chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mặc dù đạt số lượng, tuy nhiên trường đạt chuẩn chưa theo đúng kế hoạch đề ra, nhiều trường trong kế hoạch không đạt. Đề nghị việc rà soát, xây dựng kế hoạch trường học đạt chuẩn cần bám sát hơn so với thực tế.

Trong công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (*Bệnh viện 500 giường*) cho thấy tần suất khai thác một số thiết bị y tế chưa tương xứng với giá trị thiết bị, đặc biệt là các thiết bị hiện đại; đến nay vẫn còn thiết bị chưa đưa vào sử dụng (*hệ thống máy chụp mạch Angio một bình diện cảm biến phẳng*); có lúc còn để thiếu hóa chất để xét nghiệm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế phát huy hiệu quả các trang thiết bị của Bệnh viện đa khoa tỉnh; có phương án, kế hoạch cụ thể để đưa máy chụp mạch Angio vào sử dụng; đảm bảo hóa chất phục vụ xét nghiệm, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

### **3. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh**

Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh như đã kiểm điểm tại Báo cáo số 670/BC-UBND ngày 09/11/2021. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế -

xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Chương trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được xây dựng sớm ngay từ đầu năm, trên cơ sở đó bám sát tình hình thực tiễn triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện kịp thời các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội (*theo Báo cáo số 710/BC-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh*). Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đạt mức thấp; trong chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 đôi khi chưa được sát sao, kịp thời.

## II. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu theo như dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 của UBND tỉnh.

Để có thêm cơ sở xem xét các chỉ tiêu cụ thể, đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021.

Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục xuất hiện những biến chủng virus mới có khả năng lây lan cao hơn, bùng phát mạnh, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng các kịch bản, chuẩn bị cho mọi tình huống, cấp độ của dịch có thể xảy ra. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. /.

Nơi nhận: *TL*

- Đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS. *Mai*

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Đổng Thị Vân Thoa**